

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การกำหนดนโยบาย แนวทางบริหารจัดการเรื่องน้ำ และการกำกับดูแลและติดตามการกักขังอุทกภัยธรรมชาติ  
เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, รอง-นรม. (นายยงยุทธฯ) ประธาน-กพย.  
และรอง-นรม.(นายกิตติรัตน์) ประธาน-กศอ.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยได้บรรเทาลง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ มีระดับน้ำลดลงมาก คงมีเพียงพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร และบริเวณลุ่มที่ยังคงมีระดับน้ำค่อนข้างสูง จึงเห็นควรมอบหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

## ๑. การกำกับ ดูแล และติดตามการกักขังอุทกภัยธรรมชาติ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ (เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรี รับผิดชอบเร่งรัด กำกับ ติดตามการกักขังอุทกภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน) นั้น เห็นควรกำหนดผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการกักขังอุทกภัยธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ที่เกิดอุทกภัยจำนวน ๕๘ จังหวัด เพื่อดูแลการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะได้จัดทำเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้ชัดเจนต่อไป

## ๒. นโยบายเรื่องน้ำเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ ในภาพรวมที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ จึงเห็นควรมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณากำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

## ๓. การรณรงค์ปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พันธุ์ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) และรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเพื่อช่วยเหลือ พันธุ์ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์ การปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง

## ๔. แผนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย


ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย โดยผู้ประสบอุทกภัยสามารถ ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและสอบถามรายละเอียดจากสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั้น เพื่อให้การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร

๔.๑ มอบหมายให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการรับแจ้งการขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบอุทกภัย และการตอบคำถามหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ไว้อย่างพร้อมเพรียงด้วย

๔.๒ หากกระทรวงหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อมูลจากแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้กำหนดไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น ให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยด่วนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และในกรณีที่กระทรวงหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ประสานงานกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ ลธ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๔๙

www.cabinet.thaigov.go.th